



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๗ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุพันธุ์ ดันยวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็น พิจารณาที่สำคัญ ดังนี้



พิจารณาเรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน”

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาความคิดเห็นต่างทางการเมือง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตลอดจนปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) บางรายไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นในมุมมองของภาคเอกชน และภาคธุรกิจในการร่วมกันหาแนวทางคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้ประกอบการดังกล่าว จึงได้มีการเชิญผู้แทนจากสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SME) มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

โดยผู้แทนจากสมาพันธ์ฯ เห็นว่าจากสภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจ SME ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ แม้รัฐบาลจะมีแนวนโยบายในการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME แต่การจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวยังมีเงื่อนไข และข้อจำกัดบางประการที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ สนับสนุนและเยียวยาภาคธุรกิจ SME ในเบื้องต้นว่ารัฐควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะพิเศษในการเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SME ของรัฐได้โดยง่ายในภาวะวิกฤตเช่นนี้



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะต่อผู้แทนสมาพันธ์ฯ กล่าวคือ สมาพันธ์ฯ ในฐานะองค์กรกลางในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ SME ทั่วประเทศกับภาครัฐ ควรจะมีการจัดทำสรุปประเด็นสภาพปัญหาที่ภาคธุรกิจ SME กำลังเผชิญอยู่ โดยการเริ่มจากปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ SME ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติ ปัญหาข้อจำกัดด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ประเด็นข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางหรือทางออกไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประกอบการ SME ต่อไป

